



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

12 ธันวาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>การช่วยเหลือผู้ป่วยหญิงแผลพุพอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, Hfocus, Mgronline, onbnews, fm91bkk, Linetoday, thaigov, thailandplus, mcot)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวว่า จากกรณีข่าวแม่ค้าส้มตำใน จ.กาญจนบุรี วัย 35 ปี เกิดมีแผลพุพองขึ้นทั่วตัวมีน้ำเหลืองไหลออกมามาตลอดเวลา โพสต์เฟสบุ๊กขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะสิ่งของจำเป็น เช่น น้ำเกลือและสำลีที่ใช้ในการล้างแผล ยังไม่รวมความเดือดร้อนที่ไม่สามารถทำงานได้ ทั้งๆ ที่ต้องดูแลลูกถึงสามคนและแม่ที่ป่วย ได้มอบหมายกรมการแพทย์ดูแลโดยประสาน รพ.ในพื้นที่ส่งตัวผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาที่สถาบันโรคผิวหนังแล้ว คาดว่าจะเดินทางมาถึงวันพรุ่งนี้ - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์ ได้สั่งการไปยังสถาบันโรคผิวหนังให้ประสานไปยัง รพ.มะการักษ์ เพื่อเตรียมการส่งตัวผู้ป่วยรายนี้เข้ามารับการรักษาแล้ว คาดว่าน่าจะส่งตัวมารักษาได้ภายในวันพรุ่งนี้ ส่วนสาเหตุของอาการพุพองน้ำเหลืองไหลทั่วตัว เบื้องต้นทราบว่าเกิดจากโรคที่มาด้วยอาการตุ่มน้ำพอง โดยจะดำเนินการตรวจวิเคราะห์โรคอย่างละเอียดเพิ่มเติมเพื่อหาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดต่อไป - น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา ในฐานะโฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง กล่าวว่า รมว.สธ. กำชับให้กรมการแพทย์ดูแลผู้ป่วยรายนี้ให้ดีที่สุด ยืนยันจะไม่ทอดทิ้งประชาชนและพร้อมให้ความช่วยเหลือด้วยศักยภาพที่มีของ รพ. และสถาบันเฉพาะทางในสังกัดทุกแห่ง 	
<p>สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thainews, onbnews)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น จากรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษพบปริมาณฝุ่นเกินค่ามาตรฐานระดับสีส้มในพื้นที่หลายจังหวัด ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร สุโขทัย และ กทม. ทำให้เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงอาจมีอาการในระดับรุนแรงถึงขั้นแน่นหน้าอก ส่วนในระยะยาวอาจส่งผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด จึงได้สั่งการให้มีศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) ติดตามดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ ขอให้ประชาชนตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน หากค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพให้ลดหรืองดกิจกรรมกลางแจ้ง หรือสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบทางสุขภาพรุนแรงกว่าคนทั่วไป 	
<p>การดูแลพระอาพาธระยะท้าย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, acnews, onbnews, thecoverage, hfocus, innews)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก “หลักสูตรการดูแลพระอาพาธระยะท้ายของพระคิลานุปัฏฐาก” โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าคุณนรฯ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม พญ.นวลสกุล บำรุงพงษ์ คณะที่ปรึกษากรม.สธ. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมงาน และมีพระเถระานุเถระ พระคิลานุปัฏฐาก เข้าร่วมการอบรม ทั้งสิ้น 120 รูป เพื่อสร้างมาตรฐานการดูแลพระสงฆ์ระยะประคับประคองตามหลักพระวินัย หนุนนโยบายเร่งรัด “กัญชีวาภิบาล” พร้อมต่อยอดเป็นศูนย์รวมการดูแลสุขภาพชุมชน 	
<p>ศูนย์พึ่งได้ เฉลิมพระเกียรติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., thailandplus, acnews)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผย เตรียมจับมือภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมครบรอบ 25 ปี ศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีตามหลักนิติธรรม การพัฒนาการจัดการภัยอาชญากรรมที่มีต่อสังคมและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม 	
<p>วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถ้อยแถลง เนื่องในวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล ปี 2566 ว่า ช่วงสองทศวรรษ ประเทศไทยได้บรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้วยเป้าหมาย “ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” ขณะนี้รัฐบาลไทยได้เตรียมการเพื่อยกระดับสู่ “30 บาท Upgrade” เพื่อดูแลประชาชนให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้ทุกที่ รวมถึงการขยายบริการและ 	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สิทธิประโยชน์ที่จำเป็นอย่างครอบคลุม และขออย่าว่าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคน และมีความจำเป็นสำหรับทุกประเทศ</p>	
<p>ก๊อชชิโปโฆเชก สธ. สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ ยาใหญ่การเมือง - เนื้อหอบทหลายกระทรวงจิบให้เป็นโฆเชกา แต่ "สาวปอย" ตริชฎา ศรีธาดา ตกลงปลงใจรับไปทำหน้าที่เป็นโฆเชก สธ. ให้ "พี่หมอ" ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ลุยงานแรกไม่มีตลกเทรนต์ ตั้งโต๊ะแถลงข้อมูลแก่นั้นนอกระบบให้บุคลากรใน สธ. ร่วมกับแบงก์ออมสิน ฉับไวทันที่สนใจ</p>	
<p>สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ) - กรมควบคุมโรค รายงานผู้ป่วยโควิด-19 วันที่ 11 ธ.ค. 66 อัปเดตล่าสุดสัปดาห์ที่ 49 (วันที่ 3-9 ธ.ค. 66) พบมีผู้ป่วยใหม่ เข้ารักษาตัวใน รพ.เพิ่มอีก 590 ราย รวมสะสม 36,794 ราย เสียชีวิต 5 คน และอาการหนักจากปอดอักเสบอีกจำนวน 94 คน กับต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 49 คน</p>	
<p>จับร้านกัญชา ลอบขายก๊าชหัวเราะ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ch7, pptv, amarin, 77kaoded) - นายพิสิษฐ์ สวัสดิ์นุกูล นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยพ.ต.อ.นาวิน อธิระวิทย์ ผกก.สภ.เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สสจ.ชลบุรี และเจ้าหน้าที่สสอ.บางละมุง ลงพื้นที่ร้านกัญชา WEED PATTAYA ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จากกรณี นักท่องเที่ยว ร้องเรียนมีร้านกัญชาลักลอบจำหน่ายลูกโป่งบรรจุก๊าชไนตรัสออกไซด์ หรือก๊าชหัวเราะ ให้กับนักท่องเที่ยวยามราตรี โดยจับกุมตัวนายประกฤต อายุ 32 ปี พร้อมของกลาง เบื้องต้นแจ้งข้อหาการใช้ยาผิดประเภท ด้วยการจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว สุดดมจนมีเมามา มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท</p>	
<p>หมอมทหาร ชักปืนใส่ก่อสร้าง มีอาการป่วยจิต สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ,one31) -อดีตหมอมทหารเครียดคว่าปืน ยังใส่คนงานก่อสร้างกลางหมู่บ้านกลางเมือง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ แต่กดปืนยิงลงพื้นกระสุนไม่ถูกใคร ตะโกนลั่นราคาญเสียงดังก่อสร้าง เพื่อนบ้านหวั่นโดนกราดยิงมั่ว ไร่แจ้งตำรวจมาระงับเหตุ ปิดล้อมระทึกเกือบ 5 ชม .สุดท้ายยอมออกมามอบตัว เช็กประวัติเคยเป็นแพทย์อยู่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และถูกส่งไป 3 จังหวัดชายแดนใต้ ป่วยจิตเวทตั้งแต่ปี 56 เคยรักษาตัวที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ภายหลังมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติ หน้าที่กลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนานหลายปีแล้ว</p>	